

บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1  
ประเด็นนโยบายด้านการจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสารหลักฐาน	หน่วยงาน
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนกลาง กรุงเทพฯ	<p>๑) การดำเนินโครงการในบางพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ เนื่องจาก</p> <p>(๑) พื้นที่ดำเนินโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ และยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์</p> <p>(๒) แนวขอบเขตที่ดินในการก่อสร้างไม่ชัดเจน</p> <p>(๓) ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินที่ประชาชนไม่ยินยอมให้เข้าดำเนินการในภายหลัง</p> <p>(๔) พื้นที่ดำเนินโครงการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นและได้ดำเนินการไปแล้ว เป็นสาเหตุให้ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ</p> <p>๒) กิจกรรมขุดตักดิน หน่วยงานต้องเป็นภาระในการควบคุมงานเพราะไม่สามารถหาพื้นที่สาธารณะสำหรับทิ้งดินได้</p> <p>๓) การติดตามประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ และการจัดทำฐานข้อมูลติดตามโครงการขาดความจริงจังและต่อเนื่อง</p>	<p><b>ระดับนโยบาย</b></p> <p>๑) ให้ ทน. พิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการขุดลอกโครงการให้สามารถจำหน่ายดินจากกิจกรรมให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้รับจ้างได้ เพื่อลดภาระการหาพื้นที่ทิ้งดินและการควบคุมงาน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด)</p> <p>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างศึกษาระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการดินทิ้งในที่สาธารณะประโยชน์ ที่ราชพัสดุ ไปใช้ประโยชน์ในราชการหรือเกิดประโยชน์กับประชาชนและอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องโดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับ</p>		
		<p><b>ระดับปฏิบัติ</b></p> <p>๑) ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน เฉพาะกรณีดำเนินโครงการที่ต้องใช้องค์ความรู้ ความสามารถของหน่วยงานเป็นการเฉพาะ เช่น โครงการขนาดใหญ่ โครงการที่มีความสำคัญและซับซ้อน พื้นที่นอกเขตชลประทาน อ่างเก็บน้ำ ฝ่ายต่างๆ การขุดเจาะบ่อบาดาลที่มีความลึก สำหรับการขุดลอกขนาดเล็ก การขุดเจาะ บ่อบาดาลตื้น ควรพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการเอง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด)</p> <p>๑.การถ่ายโอนภารกิจและทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) ได้กำหนดให้ภารกิจ การก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีปริมาตรเก็บกักน้อยกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ ฝ่ายน้ำล้น และระบบส่งน้ำ ถ่ายโอนภารกิจและทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งกรม</p>		

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสารหลักฐาน	หน่วยงาน
			<p>ทรัพยากรน้ำอยู่ระหว่างถ่ายโอนฯตามกรอบกฎหมาย คงเหลือประมาณ ๔๐๐ แห่ง ซึ่งต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีก่อนถ่ายโอนให้แก่ อปท.ดูแลบำรุงรักษาต่อไป</p> <p>๒. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดเล็ก และการดำเนินงานไม่ซับซ้อนองค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีศักยภาพและความพร้อมสามารถใช้งบประมาณของหน่วยงาน(อบต.) หรือของบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สล.)ดำเนินการได้ตามกฎหมายการกระจายอำนาจฯ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำ ยังคงมีบทบาทในการเป็นที่เลี้ยงให้คาปรึกษาในเรื่องแบบแปลนการก่อสร้าง และเทคนิคด้านวิชาการต่างๆ ตามที่หน่วยงานร้องขอ</p>		
		<p>(๑) ศึกษาเปรียบเทียบ และความเป็นไปได้ในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในกรณีไม่สามารถดำเนินโครงการได้</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด)</p> <p>๑. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมทรัพยากรน้ำ มีเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ดังนี้</p> <p>(๑) สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</p> <p>(๒) เป็นความต้องการของพื้นที่หรือมีการร้องขอจากประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(๓) เป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย</p> <p>(๔) มีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม</p> <p>(๕) ไม่มีปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน</p> <p>(๖) มีความพร้อมด้านแบบบูรณาการและประมาณราคา</p> <p>ปัจจุบัน จำนวนโครงการฯ ที่ขอยกเลิกในกรณีดังกล่าว มีจำนวนลดลงแล้ว</p>		

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสารหลักฐาน	หน่วยงาน
			๒. กรณี มีการปรับแผนงานโครงการ กรม ทรัพยากรน้ำ จะดำเนินการตามระเบียบว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม หมวด ๔ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย ข้อ ๒๓-๒๔		
		(๓) จัดทำข้อมูลพื้นที่ดำเนินการตามตัวชี้วัด เป้าหมาย โดยแบ่งเป็นรายเขต รายจังหวัด อย่างชัดเจน เพื่อสามารถตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการในแต่ละ ไตรมาสได้ และ สะดวกในการลงพื้นที่ตรวจราชการของคณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) กรมทรัพยากรน้ำ จัดทำข้อมูลโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ สามารถกรอข้อมูลแยก เป็น รายเขต และรายจังหวัด จัดส่งให้คณะผู้ตรวจ ราชการฯ ทาง E-mail Jakapong.n@mnre.go.th Taksisa.t@mnre.go.th		
<b>รวมข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส1 จำนวน 4 ข้อ</b> <b>หน่วยงานรายงานตามข้อสั่งการ จำนวน 4 ข้อ ครบถ้วน</b>					